



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

เรื่อง ประกาศแก้ไข ผนวก ง. แนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ เพิ่มเติม (พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง คนสวน )

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ๑๕ อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในส่วนของพนักงานจ้างตามภารกิจ ได้กำหนดวิธีการสรรหาและเลือกสรร โดยได้กำหนดให้มีการสรรหา โดยวิธีการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ข.) โดยกำหนดการสรรหา ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามภาคผนวก ง. ไปแล้วนั้น โดยไม่ได้กำหนดรายละเอียด ของพนักงานจ้างตามภารกิจ(ทักษะ) ตำแหน่งคนสวน

ตามมาตรฐาน ก.กลาง ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งว่าจะต้องมีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ในการจัดสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ตัด ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านการจัดสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ตัด เพื่อให้การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงกำหนดประกาศแก้ไข ผนวก ง. เพิ่มเติม ตามประกาศที่กำหนดแนบท้ายนี้

จึงประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

๕

เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

( นายเดชารินทร์ ดิยะไพศาล )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ภาคผนวก ง. (แก้ไขเพิ่มเติม)

แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓  
 ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

\*\*\*\*\*

ภาค	กฎหมาย/ระเบียบ/หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง
<p>๑. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ๑๐๐ คะแนน ได้แก่ตำแหน่ง</p> <p>๑.๑ คนสวน ทักษะ</p>	<p>๑.วิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องต่างๆ</p> <p>๑.๑ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม</p> <p>๑.๒ ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเกี่ยวกับตัวเลข การคิดสรุปหาเหตุผล อุปมาอุปไมย การทดสอบความรู้ความสามารถการใช้ภาษา อ่าน จับใจความสำคัญ การตีความ ขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ การพิจารณาเลือกใช้ภาษารูปแบบต่างๆ</p> <p>๒. วิชาความรู้พื้นฐาน</p> <p>๒.๑ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒.๒ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>๒.๓ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖</p>
<p>๒. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)</p> <p>ตำแหน่งคนสวน (ทักษะ)</p>	<p>๑.มีความรู้ความสามารถพื้นฐานในการจัดสวนหย่อม การตกแต่งสวนหย่อม การจัดสวนฯ</p> <p>๒.มีความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ตัด การทาบกิ่ง การตอนกิ่ง การตกแต่งกิ่งพันธุ์ไม้ต่างๆ</p> <p>๓.มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ การบำรุงรักษา การเก็บรักษา เครื่องมือทางการเกษตรฯ เครื่องมือในการเพาะปลูก เครื่องมือในการตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับหรือสวนหย่อมฯ</p> <p>๔.มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้ ดอกไม้ การบำรุง ตลอดจนมีความรู้ เรื่องปุ๋ย การจัดทำปุ๋ยคอก การจัดทำปุ๋ยหมัก การผสมดิน การเตรียมดินเพาะปลูกฯ</p>